

Điện Biên Phủ, ngày 04 tháng 7 năm 2024

V/v trả lời nội dung phản ánh.

Số: 1866/CATP-GTTT

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 19/04/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy chế về quản lý, vận hành Trung tâm Điều hành UBND tỉnh Điện Biên và việc Ban hành Quy chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh hiện trường trên Hệ thống tin phản ánh hiện trường của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Điện Biên.

Công an thành phố nhận được Văn bản số 7068920575 về nội dung phản ánh “cảnh sát giao thông xử lý vi phạm cầm đèn đỏ ở công trường mầm non Hoa Ban. Nhưng chính xe của cảnh sát GT đỏ ngay chèn biên cầm đèn đỏ ngã 3 rẽ vào trường gây cản trở phụ huynh đưa đón con đến trường” (có video phản ánh gửi kèm theo).

Sau khi xem xét nội dung phản ánh và video gửi kèm theo, Công an thành phố đã xác minh, xử lý tin báo kết quả như sau:

- Qua video phản ánh nhận thấy quá trình đỗ xe của lực lượng CSGT tại vị trí có biển “Cấm đỗ”, lực lượng chức năng đã có tin hiệu của xe được quyền ưu tiên theo quy định của pháp luật.

- Tiến hành xác minh công tác TTKS: Tổ TTKS cho biết tại thời điểm trong phản ánh của người dân, tổ công tác đang tiến hành nhắc nhở các trường hợp vi phạm tại vị trí gần khu vực công trường mầm non Hoa Ban. Thời điểm tổ công tác tới có nhiều phương tiện là xe máy, ô tô đang vi phạm nên tổ công tác đã sử dụng đèn, còi ưu tiên để xuống xe điều tiết giao thông, nhắc nhở trực tiếp các trường hợp vi phạm.

Qua xác minh hình ảnh do nhân dân cung cấp và các tài liệu liên quan do tổ TTKS cung cấp nhận thấy tổ TTKS của CATP tại thời điểm nhận dân phản ánh đã thực hiện TTKS đúng theo quy định của pháp luật. Thời gian tới Công an thành phố sẽ chỉ đạo lực lượng CSGTT tăng cường TTKS để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT tại khu vực công trường mầm non Hoa Ban nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Trên đây là nội dung trả lời phản ánh của Công an thành phố Điện Biên Phủ./.

Nơi nhận:

- Hệ thống PAHT(Điện Biên Smart);

- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ



Thiếu tá Bùi Tuấn Anh

